

Đại nhạc hội kỷ niệm 15 năm thành lập CLB Tình Nghệ Sĩ tại Little Saigon

March 28, 2025

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Đại nhạc hội kỷ niệm 15 năm thành lập Câu Lạc Bộ (CLB) Tình Nghệ Sĩ thành công mỹ mãn, thu hút hàng trăm khán giả đến tham dự, diễn ra vào tối Chủ Nhật, 23 Tháng Ba, tại nhà hàng Paracel Seafood, Westminster.



Màn trình diễn của các thiếu nhi CLB Tình Nghệ Sĩ nhân kỷ niệm 15 năm thành lập. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Chương trình rất phong phú với các tiết mục ca, múa và biểu diễn thời trang đặc sắc, đậm nét dân tộc Việt, với sự góp mặt của nhiều thành viên đại gia đình CLB Tình Nghệ Sĩ, qua sự điều hợp chương trình của hai MC Diệu Quyên và Quốc Thái.

Cố nhạc sĩ Anh Bằng và nhạc sĩ Cao Minh Hưng đồng sáng lập CLB vào Tháng Ba, 2010, tại Orange County, California, nơi có vùng Little Saigon, được mệnh danh là thủ đô của người Việt hải ngoại.



Hoạt cảnh “Xuân An Bình” do các nghệ sĩ CLB Tinh Nghệ Sĩ trình diễn. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Mục tiêu của CLB là đoàn kết các anh chị em nghệ sĩ tại hải ngoại, bảo tồn và phát huy văn hóa Việt, nâng đỡ và phát triển các tài năng trẻ, và yểm trợ các sinh hoạt đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam.

Trong tinh thần làm việc hăng say, sự cố gắng hiến và tài lãnh đạo, nhạc sĩ Cao Minh Hưng đã tạo ảnh hưởng lớn mạnh trong cộng đồng Việt Nam. Ông được các đồng nghiệp và cộng đồng người Việt biết đến như một cánh chim đầu đàn giỏi trong nhiều lĩnh vực, từ việc gìn giữ nền văn hóa Việt đến việc xây dựng tinh thần lãnh đạo cho thế hệ trẻ trong tương lai.



Ban tổ chức tặng quà cho các thầy cô giáo và những người có công duy trì CLB Tinh Nghệ Sĩ. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Nhạc sĩ tâm tình: “Khi thành lập CLB Tình Nghệ Sĩ, tôi đã có tâm nguyện, ngoài việc phát huy nền âm nhạc Việt tại hải ngoại, tôi còn ước mơ là đào tạo các em thiếu nhi trong lãnh vực ca múa những bài nhạc Việt Nam, qua đó, các em sẽ học hỏi thêm về tiếng Việt và không quên nguồn cội của mình. Điều đó thể hiện rõ nét trong chương trình Đại Nhạc Hội Kỷ Niệm 15 Năm Thành Lập CLB Tình Nghệ Sĩ hôm nay.”

Hoạt cảnh đầu tiên làm cho mọi người xúc động với nhiều màu sắc đậm nét quê hương dân tộc, qua những tà áo dài và y phục truyền thống của các thành viên CLB Tình Nghệ Sĩ. Trong đó, không thể thiếu những gương mặt thiếu nhi dễ thương, tràn đầy hy vọng của những mầm non Việt sẽ được khởi sắc trên xứ người.



Ban tổ chức tặng bằng khen cho các thiếu nhi và thiếu niên xuất sắc của CLB Tình Nghệ Sĩ.
(Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Chương trình văn nghệ được mở đầu với bài “Tình Nghệ Sĩ Hành Khúc,” nhạc và lời của Cao Minh Hưng. Sau đó là phần biểu diễn của các thiếu nhi CLB Tình Nghệ Sĩ và những bài hát, những hoạt cảnh, do các thành viên của câu lạc bộ này đồng diễn.

Xen kẽ chương trình văn nghệ có những tiết mục vinh danh các thầy cô giáo, nhạc sĩ, vũ sư... đã có công lớn trong việc hướng dẫn, đào tạo những tài năng trẻ, và soạn những ca khúc, những điệu múa, hát trong nhiều chương trình ca nhạc của CLB trong suốt 15 năm qua. Đặc biệt, với tiết mục ban tổ chức tặng bằng khen cho các em thiếu nhi xuất sắc đã gặt hái được nhiều thành tích cho CLB.

Ban tổ chức còn ngỏ lời cảm ơn và tặng quà lưu niệm cho các mạnh thường quân đã yểm trợ cho hoạt động của CLB nhiều năm qua. Đồng thời, một số dân cử cũng đến tặng bằng khen cho ban tổ chức.



Ban Văn Nghệ CLB Tình Nghệ Sĩ hợp ca bài “Tình Nghệ Sĩ Hành Khúc.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Kỹ sư Phạm Ngọc Lân, thành viên trong ban tổ chức, cho hay: “Từ thuở ban đầu, chỉ có khoảng trên 10 anh chị em, trong tinh thần ‘Hát hay không bằng hay hát’ họp lại nhau tập dượt những bài nhạc đấu tranh, nhạc hùng ca Việt Nam để tham gia vào những buổi sinh hoạt cộng đồng người Việt tại Little Saigon. Sau 15 năm hoạt động, số thành viên trong ban văn nghệ đã vượt trên 50 người, và có khoảng 100 thiếu nhi gia nhập cùng rất nhiều thành viên mới nhập cuộc với CLB Tình Nghệ Sĩ.”

Chương trình Đào Tạo và Phát Triển Tài Năng Trẻ đã đào tạo và hướng dẫn hơn 100 em học sinh trong nhiều năm qua. Chương trình này bao gồm việc dạy tiếng Việt qua âm nhạc và múa hát, cũng như dạy cho các em thiếu nhi về văn hóa và lịch sử của dân tộc Việt Nam, qua mục thi Đố Vui Để Học trong show Hạt Mầm Việt Nam được chiếu hàng tuần trên đài Little Saigon TV.



Đồng đảo đồng hương tham dự kỷ niệm 15 năm thành lập CLB Tình Nghệ Sĩ. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Cô giáo Nguyễn Thị Đăng Ngọc tâm tình: “Trong vai trò cô giáo dạy tiếng Việt cho các em, tôi rất hân hạnh được làm việc chung với các thầy Cao Minh Hưng, Lâm Phạm, Nam Nguyễn, cùng các cô giáo Ngọc Bích, Phương Trang, Trâm Anh, Quyên Trần, Cô Dung, và Cô Megan. Thầy Cao Minh Hưng là người văn võ song toàn và nhiều tài đức. Anh đã bỏ ra rất nhiều thời gian quý báu cho các em thiếu nhi CLB Tình Nghệ Sĩ. Ngoài việc dạy các em học tiếng Việt, học múa hát, nhạc sĩ Cao Minh Hưng còn sáng tác gần 100 bài nhạc, với nội dung văn hóa và lịch sử Việt Nam.”

Trong số quan khách đến dự, Bác Sĩ Võ Đình Hữu, một trong những sáng lập viên, cựu chủ tịch Liên Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ, đồng chủ tịch Hội Đồng Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hải Ngoại, nói: “CLB Tình Nghệ Sĩ đã có công bảo tồn văn hóa và lịch sử Việt Nam trên xứ người. Điều quan trọng nhất là ban tổ chức đã giúp cho các em học hỏi thêm về nguồn cội văn hóa của dân tộc Việt, cũng như hướng dẫn cho các em trở thành những nhà lãnh đạo tương lai trong cộng đồng. Đồng thời việc trình diễn trên sân khấu cũng giúp các em tự tin hơn trong cuộc sống.”

CLB Tình Nghệ Sĩ có mặt ở hầu hết các sinh hoạt của cộng đồng tại Little Saigon và nhiều nơi khác trên thế giới. Ban tổ chức càng ngày càng được sự tín nhiệm và lòng yêu thương của phụ huynh. [đ.d.]

Lâm Hoài Thạch

Nguồn: <https://www.nguoi-viet.com/little-saigon/cong-dong/dai-nhac-hoi-ky-niem-15-nam-thanh-lap-club-tinh-nghe-si-tai-little-saigon/>

www.vietnamvanhien.org

VIỆT NAM VĂN HIẾN
www.vietnamvanhien.info

TỪ SÁCH VĂN HIẾN TRÊN MẠNG VỚI HƠN 12400 TÁC PHẨM & TIẾT MỤC